

# TÌM CHA: THIẾU TÁ TRẦN ĐỨC HY

## (KHÓA 11 VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM)

Lại 1 lần nữa tôi đặt bút viết mấy dòng tìm cha, mong 1 chút hy vọng tìm được người cha mất tích trong chiến tranh. 45 năm qua từng ấy ngày gia đình tôi gồm 7 anh em và 1 mẹ già đã không ngừng hy vọng rồi lại thất vọng nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc dù chỉ 1/1000 hy vọng tìm kiếm, nhiều năm trước qua những chương trình tôi cũng đã cố gắng nhưng không có kết quả. Trong đó có chương trình của đài Á CHÂU TỰ DO. Cũng có những người biết được hoàn cảnh của gia đình tôi bấy giờ cũng gọi và động viên gia đình tôi.



Hôm nay qua Facebook này tôi chân thành mong tất cả Anh, Chị, Cô Bác gần xa đọc được hoặc biết ít nhiều thông tin của bố tôi dưới đây thì giúp tôi comment để có thể biết được Bố tôi chết hiện giờ nằm ở đâu để đưa ông về gia đình nhang khói cho ông. Chiến tranh thật là oan nghiệt.

Hiện tại mẹ tôi đã 85 tuổi, qua 45 năm sống trong đau khổ và chờ đợi tin tức của chồng giờ đây bà đã nằm liệt và mù lòa. Dù mang trong người rất nhiều căn bệnh nhưng bà vẫn chưa thể yên lòng ra đi vì theo suy nghĩ của 1 người con tôi nghĩ rằng giờ phút chót của bà muốn biết rằng chồng đã mất tích 45 năm có tìm được hay không. Hiện nay mặc dù không biết bố tôi đã hy sinh ngày tháng năm nào nhưng sau năm 1975, 10 năm sau ngày giải phóng chờ đợi không kết quả. Gia đình tôi đã chọn ngày 30/4 là ngày giỗ cho Bố. Mong linh hồn ông lạc loài nơi nào cũng có 1 chút ấm lòng – Thật cay đắng phải không.

**Dưới đây tôi tóm tắt ít nhiều thông tin về Bố mà tôi được biết.**

Bố tôi nguyên trước là **Thiếu tá TRẦN ĐỨC HY** – Số quân 360–010. **Khóa 11 trường Võ bị Đà Lạt**. Trước kia ông là lính **LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT** phòng **TRUYỀN TIN**. Đơn vị cuối cùng của Bố là **SƯ ĐOÀN 23 BỘ BINH – LIÊN ĐOÀN 77 – TIỂU KHU ĐẮC LAK**. Dưới sự chỉ huy của Đại tá **NGUYỄN TRỌNG LUẬT**. Trong Hồi ký của Đại tá **LUẬT** đã từng nhắc tới Bố trong ngày đại chiến 10/3/1975. Mặc dù tôi chưa từng biết Đắc Lak là đâu tôi rất muốn về đó để tìm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Rất mong tất cả mọi người trong và ngoài nước nếu ai đọc và biết được nơi này xin comment chỉ đường dẫn lối để tôi có thể tìm lại nơi đóng quân của Bố ngày xưa. Facebook của 1 người nào đó đã chụp được nghĩa trang **QUÂN ĐỘI SƯ ĐOÀN 23**, cùng 1 chút hy vọng mong manh ai đó đã chôn cất ông trong Nghĩa Trang này (dù chỉ là suy đoán) có ai biết Nghĩa Trang này còn hay không xin giúp tôi chỉ đường.

Cháu là con gái lớn của BỐ TRẦN ĐỨC HY, cũng mong là các bác bạn bè đồng nghiệp của BỐ cháu vẫn còn mạnh khỏe để đọc được mấy dòng này xin giúp cháu với ạ.

Dưới đây là hình của BỐ tôi thời trẻ lúc bấy giờ là TRUNG ÚY. Khi giải phóng vì quá sợ hãi mẹ tôi đã đốt hết hình ảnh cũng như những gì liên quan đến đời sống quân ngũ của BỐ.



Mong linh hồn ông có linh thiêng – phù hộ mọi người giúp gia đình tìm được ông đưa về. Để mẹ tôi cuối đời được nằm cạnh ông, đó là mong ước cuối cùng của mẹ và anh em tôi trong suốt 45 năm. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc những dòng từ cha này.

### **ĐÂY LÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CỦA TÔI:**

Trần Thị Ngọc Hạnh – **0767.542.746**

Trần Trung Lập – **0329.426.415**

*Trần Trung Lập*



**P**hụ lục

**Thư của Nhà văn Phạm Tín An Ninh:**

Chị Cúc và quý niên trưởng, anh chị kính mến,

Theo lá thư “Xin Giúp Tìm Bỏ” đầu tiên của cháu Trần Trung Lập, cá nhân tôi đã liên lạc với nhiều vị cựu chỉ huy ở Tiểu Khu Darlac (Ban Mê Thuột), Sư Đoàn 23 BB, và Liên Đoàn 21 BĐQ đồn trú tại Ban Mê Thuột, nhưng không ai biết Thiếu tá Trần Đức Hy, với kết quả như email (A) của tôi thông báo cho cháu Lập vào ngày 11/9 phía dưới.

Sau đó tôi nhận được thư hồi âm của cháu Lập (email B), với một chi tiết hoán toàn mới: Đơn vị cuối cùng mà Thiếu tá Trần Đức Hy phục vụ là TK [Tiểu khu] Kontum, chứ không phải Darlac (Ban Mê Thuột). Từ TK Phú Bồn ông được chuyển lên TK Kontum vào tháng 11/1974, và giữ chức vụ Liên Đoàn Phó Liên Đoàn Địa Phương Quân của Tiểu Khu, vừa mới được thành lập.

Tôi đã liên lạc với một anh Thiếu tá, Tiểu Đoàn Trưởng ĐPQ của TK Kontum, nhưng anh bị bắt trong trận Chương Nghĩa (Platoni) vào tháng 8/1974, trước khi Thiếu tá Hy đến Kontum, Sau đó tôi hỏi một anh bạn thân, nguyên là Thiếu tá Quận Trưởng 1 quận Kontum. Và anh đã hỏi các anh Trưởng Phòng Nhì, Trưởng Phòng 3 Tk/Kontum để hỏi tin tức về Thiếu tá Trần Đức Hy. Tạm thời, các anh nghĩ là Thiếu tá Hy có thể bị chết trên đường di tản từ Kontum về Pleiku, hoặc trên con đường Tỉnh Lộ 7B, từ Pleiku qua Phú Bồn đến Phú Yên.

Vì muốn biết tin tức thật chính xác, nên tôi có nhờ các anh ấy hỏi nhiều người cùng đơn vị với Thiếu tá Hy.

Trong vài hôm nữa, khi nhận thêm tin tức chính xác hơn, tôi sẽ tin cho các cháu (con Thiếu tá Hy) biết, theo email (C) tôi đã viết cho cháu (phía dưới).

Xin cảm ơn quý anh chị, niên trưởng đã có ít nhiều tin tưởng để yêu cầu tôi tiếp tay tìm giúp các cháu.

Kính chúc tất cả luôn được bình an.

Kính thư.

*Phạm Tín An Ninh*

**TB:** *Xin xem các tin tức mới trong các email (A), (B) và (C) phía dưới.*

\*\*\*

## (Email A)

--- Forwarded Message -----

**From:** PTAN

**To:**

**Sent: Friday, September 11, 2020, 05:35:33 PM PDT**

**Subject: Re: Tìm BỐ... Thiếu tá Trần Đức Hy (Khóa 11 VB), đơn vị cuối cùng: TK Darlac hay SĐ23 BB**

## **Chào cháu Trần Trung Lập**

Nhận thư cháu, chú đã vào facebook của cháu để tìm hiểu thêm dữ kiện, sau đó cũng đã tìm đọc lại hồi ký của Đại tá Nguyễn Trọng Luật, trong đó có nhắc đến một thiếu tá tên Hy là Trưởng Phòng 3 TK Darlac trong những giờ phút cuối cùng tại Ban Mê Thuột (mà chị em cháu Lập vẫn nghĩ là bố của hai cháu):

<https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2015/05/30/ai-ta-nguyen-trong-luat-o-doi-ai-hieu-ai>

Ban đầu chú cũng đinh ninh Thiếu tá Hy này chính là bố của hai chị em cháu, vì Đại tá Luật đã mất năm ngoái, nên chú đã liên lạc với ông anh Nguyễn Ngọc Vy, Phó Tỉnh trưởng Darlac, giờ chót có mặt tại TTHQ của Tiểu Khu này và sau đó cùng bị bắt với Đại tá Tỉnh Trưởng Ng. Trọng Luật, và để chắc chắn hơn, chú cũng đã liên lạc thêm với người bạn học cũ là anh Cao Minh Trị, Trưởng Phòng Nhì/TK Darlac, (vì nghĩ rằng 2 vị trưởng phòng 3 và trưởng phòng 2 trong cùng một đơn vị chắc chắn thân thiết và hợp tác chặt chẽ hằng ngày trong công việc.)

Và đúng như vậy, anh Cao Minh Trị này rất thân quen với Thiếu tá Hy, Trưởng Phòng 3 (mà 2 cháu nghĩ là bố của mình, khi đọc bài viết của Đại tá Luật). Nhưng anh Cao Minh Trị xác nhận Thiếu tá Hy, Trưởng Phòng 3 này có họ là Nguyễn Vĩnh tên Hy (Vĩnh Hy), người Huế, không phải Trần Đức Hy, ba cháu. Hơn nữa, anh Cao Minh Trị còn cho biết thêm, Thiếu tá Nguyễn Vĩnh Hy này vẫn còn sống và hiện đang ở cùng vợ con tại TB California.

Như vậy, cái hy vọng tìm ra manh mối lúc ban đầu, theo các dữ kiện các cháu (bố là Trưởng Phòng 3 TK/Darlac) đã hoàn toàn thất vọng.

Thấy cháu có ghi bố cháu (Th/tá Trần Đức Hy) trước phục vụ ở LLDB, sau đó là SĐ23 BB và Liên Đoàn 77–Tiểu khu Ban Mê Thuột (dưới quyền của Đại tá Nguyễn Trọng Luật), chú thấy khá mù mờ, vì ở TK/Darlac không hề có Liên Đoàn 77 (ĐPQ).

Chú có vào danh sách các tân sĩ quan tốt nghiệp Khóa 11 VB, thì thấy có tên bố cháu, Trần Đức Hy, ra trường 1955 được về ngành Truyền Tin (Khóa 11 VB này hầu hết đều bổ sung cho các đơn vị chuyên môn), sau đó (Tr/úy) Trần Đức Hy xin chuyển về binh chủng Lực lượng Đặc Biệt và phục vụ tại Liên Đoàn 77 LLDB (thành lập năm 1963 nhưng đã giải thể trước 1971).

Như vậy Liên Đoàn 77 mà cháu Lập nhớ chính là “Liên Đoàn 77 Lực Lượng Đặc Biệt” mà ba cháu đã từng phục vụ trước đó khá lâu rồi (chứ không phải là của TK Darlac).

Cuối cùng hy vọng bố cháu (Th/tá Trần Đức Hy) có thể phục vụ ở SĐ23 BB, là đơn vị chú phục vụ hơn 10 năm, thì chuyện tìm tin tức về bố cháu sẽ không mấy khó khăn, nếu ông từng phục vụ ở đây. Chú đã liên lạc hỏi nhiều vị chỉ huy, trong đó có hỏi Đại tá Trần Quang Tiến và Trung tá Ngô Văn Xuân. Cả 2 vị đều là trung đoàn trưởng và có thời gian làm việc ở Bộ Tư Lệnh SĐ23 BB thời gian khá dài. Nhưng cả 2 ông đều không hề nghe hay biết gì về Th/tá Trần Đức Hy. Hơn nữa, theo Tr. tá Ngô Văn Xuân, nếu có Th/tá Trần Đức Hy ở SĐ23, thì tất nhiên anh Xuân đã biết, vì là niên trưởng Võ Bị của anh (anh Xuân tốt nghiệp Khóa 17 VB – và các sĩ quan gốc Võ Bị ở cùng một đơn vị họ thường họp mặt hay liên lạc với nhau rất thân tình). Như vậy là bố cháu chưa từng phục vụ ở SĐ23 BB.

Chú cũng nghĩ, có thể khi LLĐB giải tán, bố cháu được chuyển về Biệt Động Quân Biên Phòng như hầu hết các quân nhân LLĐB khác. Và ở BMT chỉ có Liên Đoàn 21 BĐQ (của Tr/tá Nguyễn Quý Dậu), nhưng chú có xem danh sách các cấp chỉ huy thuộc LD này, không thấy có tên bố cháu, Th/tá Trần Đức Hy.

Như vậy, cuối cùng chỉ còn Chiến Đoàn 3 Xung Kích (thuộc Nha Kỹ Thuật là hậu thân của LLĐB) trú đóng ở căn cứ B50 bên cạnh phi trường Phụng Dực BMT. Nhưng đơn vị này cũng đã di chuyển khỏi B50 từ 1974, và bàn giao căn cứ lại cho hậu cứ TRĐ 53 và 44BB.

Chú báo cho hai cháu biết các chi tiết này, và nếu được, có thể hai cháu hỏi lại mẹ cháu, xác nhận đơn vị chính xác cuối cùng của bố cháu (Th/tá Trần Đức Hy), thì việc tìm kiếm “tung tích” của ông hy vọng dễ dàng hơn.

Cho chú kính lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến Mẹ hai cháu. Cầu chúc 2 cháu cùng gia đình luôn được bình an.

*Thân mến,  
Phạm Tín An Ninh*

\*\*\*

## (Email B)

> On Sep 12, 2020, at 12:20 AM, Lap Tran <trunglap.. wrote:

>

>

> **Cháu chào chú PTAN.**

> Cháu là Trần Trung Lập con của THIẾU TÁ TRẦN ĐỨC HY. Cháu đã nhận được email của chú về những thông tin tìm kiếm tin tức Bố cháu rất là rõ ràng dễ hiểu. Cháu và gia đình gửi lời cảm ơn chú rất nhiều những thông tin của Bố cháu có một sự nhầm lẫn khi đọc hồi ký của Đại tá LUẬT khi nhắc tới Thiếu tá HY. Qua email của Chú thì gia

đình cháu mới hiểu ra rằng không phải là Bố cháu, mà chỗ đóng quân cuối cùng của ông là LIÊN ĐOÀN ĐỊA PHƯƠNG QUÂN KONTUM. Ông giữ chức vụ LIÊN ĐOÀN PHÓ dưới quyền của THIẾU TÁ ÁNH (Không rõ họ) đây là hồi ký của Mẹ cháu khi Mẹ cháu còn tỉnh táo. Mong chú 1 lần nữa giúp đỡ tìm kiếm thông tin của Bố cháu. Cháu cảm ơn Chú rất nhiều, chúc sức khỏe Chú và Gia đình.

\*\*\*

## (Email C)

ptan

To:Lap Tran

Cc:

Sat, Sep 12 at 8:34 AM

**Cháu Lập quý mến,**

Chú vừa nhận được email của cháu và rất cảm kích về tấm lòng của chị em cháu đã dành cho bố và mẹ cháu.

Xin cháu chờ chú một vài hôm. Hy vọng sẽ tìm được tông tích của bố cháu, vì chú có quen biết một vài sĩ quan ở TK Kontum, cũng mang cấp bậc thiếu tá như bố cháu. Chú sẽ hỏi thăm và cho cháu biết về bố cháu một cách trung thực nhất.

Vì cần kiểm chứng sự chính xác, nên chú phải tìm hiểu qua vài người, và sẽ báo cho cháu sau khi có kết quả chính xác.

Cho chú kính lời thăm mẹ và xin được chia sẻ sự mất mát và nỗi đau buồn của mẹ và chị em cháu trong hơn 45 năm qua.

Cầu chúc bình an cho tất cả mọi người.

*Thân mến,*

*Chú Phạm Tín An Ninh*